

# Thư Cảm ơn và Thông báo kết quả sau cùng về vụ kiện của bà Nguyễn Thanh Thúy - Hội Người Việt Toronto

Kính thưa quý hội viên Hội Người Việt Toronto và quý đồng hương,

Sau mấy năm khó khăn, cuối cùng ngày Đại Hội Đồng của Hội Người Việt Toronto đã diễn ra vào Chủ Nhật 17 tháng 3, 2024 vừa qua dựa theo Điều Lệ của Hội và lệnh của tòa án. Một Hội Đồng Quản Trị mới, gồm 12 thành viên mới được bầu lên và 2 thành viên đương nhiệm, đã bắt tay ngay vào việc xây dựng lại Hội.

Chúng tôi 12 hội viên bị nhóm Nguyễn Thanh Thúy (Ái Ly) kiện từ năm 2022, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị hội viên và đồng hương khắp nơi, đặc biệt các Luật sư Nguyễn An Lạc, Trần Spencer, cựu Ls. Chu Văn Viên, cựu Ls. Nguyễn Tăng Trang, các vị cố vấn... Chúng tôi cũng tri ân quý đồng hương đã ủng hộ tài chánh cho quỹ pháp lý, các vị đã ra ứng cử, các hội viên đã ghi danh vào hội... Có được ngày hôm nay là do sự góp sức quý giá về mọi mặt của tất cả mọi người. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ các việc chung, cùng nhau bảo vệ cộng đồng và giữ vững lá Cờ Vàng cùng các truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt chúng ta.

Ôn lại chuyện cũ, nhóm Ái Ly và Lê Thuần Kiên đã âm mưu vừa loại trừ hội viên cũ vừa ngăn cản không cho người mới vào làm hội viên, như sửa đơn gia nhập, không cho đóng tiền niên liễm, bắt phải đi phỏng vấn (interview), gọi cảnh sát hù dọa... Họ vừa khai trừ hội viên và lộ bịch hơn là loại cả người phối ngẫu của những vị đã lên tiếng nói lên sai trái của họ. Họ cũng từ chối không nhận hàng trăm đồng bào nộp đơn vào hội viên để tìm cách góp sức xây dựng lại Hội, 33 người ra ứng cử cũng bị loại hết, họ chỉ dành chỗ để đưa phe của họ vào. May mà các vị Thẩm phán đã nhìn thấu mưu mô của họ nên ra Án Lệnh cho hội viên được trở lại, cho người nộp đơn được làm hội viên, cho cả 33 người ứng cử vào HĐQT được lên phiếu bầu. Trước đó họ cũng khai trừ thành viên của HĐQT mà không có lý do. Họ đã dùng rất nhiều tiền trong quỹ cộng đồng cho nhiều vụ kiện khác nhau chống lại hội viên.

Sau khi kiện 12 hội viên, những người từng

đóng góp tích cực cho Hội Người Việt và cho cộng đồng, nhóm Ái Ly quay lại, tiếp tục kiện thêm 3 người cuối cùng còn lại trong HĐQT của chính họ là bà Đặng Thu Thủy, ông Hà Phú Bằng và anh Matthew Chung vì 3 người này nhận ra việc làm sai trái của họ nên đã bỏ phiếu chống lại mưu toan chà đạp lên Điều Lệ để tranh phần thắng hầu tiếp tục nắm quyền tại HNV. Nhờ 3 vị này can đảm dùng phiếu đa số chống lại bà Ái Ly và sự tranh đấu không ngừng nghỉ của anh chị em trong Nhóm Bị Đơn mà HNV đã mở cửa hai văn phòng của Hội cho quý vị hội viên đến tham dự ĐHD và tham gia bầu cử, nhờ đó chúng ta đã lấy lại được quyền kiểm soát Hội. Xin mở ngoặc là số hội viên trong ĐHD 17 tháng 3, 2024 lên đến gần 900 người, trong đó có khoảng hơn 300 người không rõ lai lịch. Chỉ với vài cái email address gốc, họ vừa email vừa fax một lượt 50, 70 phiếu bầu trước, tổng cộng đã gửi vào hàng trăm phiếu bất hợp lệ, do vi phạm Điều Lệ, để bầu cho 11 người nhóm họ. Họ cũng ra sức ngăn cản, cũng như viết thư cho tòa xin ngưng tiến hành ĐHD.

Trong thời gian kiện tụng, nhiều người đã khuyên chúng tôi trình với Funders, để nhờ cơ quan này can thiệp buộc nhóm Ái Ly phải tôn trọng tinh thần dân chủ và quyền quyết định của hội viên, nhưng vì danh dự của người Việt chúng tôi không làm việc này, vì chúng tôi đã đặt niềm tin tất thắng vào công lý và sự phán xét công minh của tòa án. Thế nhưng khi cùng đường, chính nhóm Ái Ly đã đi đặt điều tố cáo với Funders, vu khống chúng tôi nên hôm ĐHD 17 tháng 3, 2024 đại diện Funders đã đến theo dõi diễn tiến và sau đó tiếp tục đòi hỏi nhiều điều về sinh hoạt của hội.

Cuối cùng, tòa đã ra phán quyết vào 26 tháng 3, 2024, chấm dứt hoàn toàn các kiện cáo liên quan đến nhóm 12 hội viên. Tòa cũng gọi Ái Ly là “former president” của Hội dù Ái Ly đã xin tòa cho Ái Ly tiếp tục làm Chủ tịch cho tới khi có ĐHD khác. Họ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, Ái Ly và phe của bà nói với bà Chánh án Steele là họ sẽ nộp đơn mới cho phiên tòa khác để tiếp tục cuộc đấu này.

Hội Đồng Quản Trị mới với 14 người sẽ tạm yên để lo các việc cho ngày Lễ Thượng Kỳ và Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 năm nay, và những việc cần thiết để xây dựng lại Hội sau nhiều năm trong giai đoạn khó khăn vừa qua.

Phần nhóm 12 người đã tự bỏ tiền túi vào khoảng \$25,429 và nhận thêm ủng hộ từ quỹ pháp lý của cộng đồng là \$23,033 (bao gồm cả \$10,583 từ quỹ online “GoFundMe”) để trả tiền tòa và luật sư. Thời gian đầu nhóm 12 người tự biện hộ, và khi đối đầu với luật sư ma mãnh của Ái Ly, chúng tôi buộc lòng phải tốn tiền mướn luật sư đại diện, lo về phần thủ tục cho kịp thời gian các phiên xử mà bên thưa đã thủ đoạn đưa ra. Chúng tôi có anh Lê Xuân Lộc trong vai trò trưởng nhóm pháp lý đã cùng làm việc với các anh chị khác trong nhóm, vừa tìm hiểu để tự biện hộ vừa rút kinh nghiệm để phản biện và chúng tôi đã đứng vững qua hơn 10 phiên tòa suốt gần 2 năm qua để đạt được kết quả cuối cùng là thắng lợi hoàn toàn trong ĐHD ngày 17 tháng 3, 2024 và qua phán quyết cuối cùng của tòa ngày 26 tháng 3, 2024.

Vụ bà Ái Ly kiện 12 hội viên đã được tòa tuyên bố chấm dứt tại đây, khi Đại Hội Đồng ngày 17 tháng 3, 2024 hoàn tất. Một lần nữa chúng tôi chân thành tri ân quý hội viên và bà con trong cộng đồng. Giai đoạn mới để xây dựng lại có nhiều khó khăn nhưng cũng đầy hứa hẹn, và hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Chúng tôi kêu gọi quý hội viên và đồng hương hết lòng cộng tác và hỗ trợ cho HĐQT mới để cùng nắm tay nhau xây dựng lại Hội Người Việt Toronto và cộng đồng Việt, với quyết tâm gìn giữ lá Cờ Vàng thân yêu và chống cờ Đỏ xâm nhập bằng mọi giá. Được như vậy, chúng tôi tin rằng sinh hoạt cộng đồng Toronto từ nay sẽ khởi sắc hơn.

Đa số quý vị ân nhân giúp tiền cho quỹ pháp lý không muốn công bố tên họ, nhưng chúng tôi sẵn sàng cho biết nếu có quý vị nào muốn biết. Xin liên lạc **647-688-0103** hoặc gửi email về: **qhvu17@gmail.com**.

Thay mặt Nhóm Bị Đơn

Vũ Quốc Hưng